

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kì họp thứ 9,
HĐND tỉnh khóa III, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Thực hiện Công văn số 03/HĐND-VP ngày 17/01/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kì họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai xác minh, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô báo cáo kết quả như sau:

1. Về lĩnh vực giao thông vận tải, cơ sở, hạ tầng:

1.1. Cử tri Bùi Quang Khánh, Trần Bình Trọng, cư trú bon Đắc Prí và thôn Nam Xuân, xã Năm N’Đir kiến nghị: Hiện nay tuyến đường từ ngã tư Năm N’Đir đi Năm Nung, Tân Thành xuống cấp nghiêm trọng, bề rộng tuyến đường nay đã không còn phù hợp vì lưu lượng người tham giao thông đông. Đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm sớm bố trí kinh phí đầu tư mở rộng tuyến đường này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh (khu vực tập trung các trường học).

Trả lời:

Qua xác minh, tuyến đường mà cử tri kiến nghị là tuyến đường huyện đi Đắc Mâm – Năm Nung – Năm N’Đir (ĐH57), được đầu tư xây dựng năm 2004 với chiều dài 17km, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã nhiều lần tổ chức, sửa chữa khắc phục đảm bảo giao thông đối với một số đoạn hư hỏng trên tuyến đường; Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã có kế hoạch nâng cấp, mở rộng 0,2km tại trung tâm xã Năm Nung và 2,5km tại khu vực trung tâm xã Năm N’Đir (mở rộng mặt đường nhựa mỗi bên 01m và hệ thống thoát nước, biển báo an toàn giao thông). Đối với các đoạn tuyến còn lại, trước mắt Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn khắc phục vị trí hư hỏng nặng, mất an toàn giao thông, để đảm bảo giao thông cho người dân. Đồng thời có kế hoạch nâng cấp mở rộng trong những năm tiếp theo.

1.2. Cử tri Nguyễn Tấn Thới, thôn Nam Thắng, xã Nam Đà kiến nghị: Đoạn đường từ thôn Nam Thắng đi Ba Buôn phải đi ngang qua đập tràn giữa thôn Nam Thanh và Nam Thắng, trên đoạn đường này đã xây dựng cầu Dân Sinh với chiều rộng đủ cho 01 xe máy đi qua. Các năm gần đây, dân cư qua lại ngày càng đông, xe chở nông sản thu hoạch của bà con không thể qua do cầu quá hẹp, đoạn đường dài khoản 35m dẫn lên cầu thì hư hỏng nặng. Đề nghị cơ quan chức năng, quan tâm mở rộng cầu và sửa chữa đoạn đường dẫn lên cầu để bà con nhân dân đi lại thuận tiện.

Trả lời:

Qua xác minh, kiến nghị của cử tri là chính xác, cầu Dân Sinh mà cử tri kiến nghị nằm tại Km0+780, tuyến đường huyện Nam Đà đi Ba buôn, thị trấn Đắc Mâm (ĐH61), cầu được đầu tư xây dựng năm 2013, với quy mô kết cấu bê tông cốt thép, chiều dài 70m, chiều rộng 1,5m; mục tiêu chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của người đi bộ và phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; do đó hiện trạng cầu cơ bản không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân.

Hiện nay các phương tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản (xe công nông, xe tải) lưu thông trên tuyến đường huyện ĐH61 phải đi qua đập tràn (nằm song song với cầu dân sinh nêu trên), qua kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản qua đập tràn cơ bản thuận lợi. Ủy ban nhân dân huyện mong cử tri hết sức thông cảm trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ của địa phương; trong khi nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông lớn; tuy nhiên nguồn kinh phí bố trí hàng năm của huyện còn hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Đối với đoạn đường 35m dẫn lên cầu, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã Nam Đà tổ chức khắc phục, đảm bảo giao thông cho người dân đi lại trong năm 2020.

2. Về lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi:

2.1. Cử tri Lương Văn Mười, thôn Đắc Hoa, xã Tân Thành kiến nghị trong những lần tiếp xúc cử tri đã có ý kiến về Hồ đập thôn Đắc Na và được Ban Quản lý Dự án cũ đã đi khảo sát nhưng chưa được đầu tư. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư để có nguồn nước tưới cho khu vực thôn Đắc Na, Đắc Hoa và Đắc Lưu.

Trả lời:

Để đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân trên địa bàn huyện, năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn khảo sát, lập dự án Quy hoạch thủy lợi vùng trọng điểm sản xuất lương thực huyện Krông Nô và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1078/QĐ-UBND ngày 17/5/2015. Theo quy mô đầu tư của dự án trên địa bàn xã Tân Thành có 07 công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng mới (Hồ Đắc Na; Hồ Đắc R'Pô; Hồ Đắc Lưu; Hồ Đắc Đrô, Hồ Đắc Đrô 3; Hồ Đắc Hoa; Hồ Đắc Ri) để cung cấp nguồn nước tưới chống hạn cho cây trồng của nhân dân trên địa bàn xã.

Trên địa bàn huyện Krông Nô danh mục đầu tư cho thủy lợi còn rất nhiều, nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi lớn, trong khi đó nguồn ngân sách huyện không thể cân đối bố trí được. Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị tỉnh bố trí triển khai các hạng mục (công trình) dự án đã được cấp có thẩm quyền ghi danh mục đầu tư nhưng chưa được bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi theo dự án Quy hoạch thủy lợi vùng trọng điểm sản xuất lương thực huyện Krông Nô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1078/QĐ-

UBND, để cung cấp nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho người dân trên đại bàn xã Tân Thành nói riêng và người dân trên địa bàn huyện.

2.2. Cử tri Mùa A Chông và Hà Hồng Ngư, cư trú tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú kiến nghị:

- Đề nghị nhà nước hỗ trợ xây dựng trạm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Phú Vinh.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý nhằm khắc phục tình trạng trạm bơm bon Ktăh (Phú Lợi) không hoạt động được vì thiếu nước do chỗ đặt đầu bơm cao hơn mực nước lúc thủy điện Buôn Tua Srah xả với chỉ phát điện cho một tổ máy.

Trả lời:

- Về nội dung kiến nghị thứ nhất: Các hộ dân thôn Phú Hòa, Phú Vinh, xã Quảng Phú, là các hộ dân di cư tự do đến sinh sống trên địa bàn từ 2007 - 2011. Để ổn định đời sống cho người dân, năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp kết hợp với Chi cục Phát triển nông thôn lập Dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phú và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1452/QĐ- UBND, ngày 06/10/2011; Trong đó, tổng vốn đầu tư của dự án là 94.694 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án 2011 – 2015, nhưng chưa bố trí được kinh phí trong giai đoạn này. Đến năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí nguồn ngân sách đầu tư xây dựng một số công trình thiết yếu như trường học, điện sinh hoạt để tạo điều kiện cho người dân ổn định đời sống và hiện tại còn thiếu hệ thống nước sinh hoạt tập trung.

Năm 2020, Dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phú được bố trí 10 tỷ đồng và giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, qua đó Ủy ban nhân dân huyện đề nghị chủ đầu tư ưu tiên danh mục đầu tư các công trình thiết yếu, trong đó có công trình nước sinh hoạt tập trung tại thôn Phú Hòa và Phú Vinh.

Do đó, để được đề nghị đầu tư xây dựng công trình cấp nước phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú tổ chức thực hiện theo nội dung Công văn số 792/UBND-VX, ngày 09/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh với các bước như sau:

+ Tổ chức họp dân, lấy ý kiến của hộ sử dụng nước hưởng lợi từ công trình. (có sự đồng thuận cao, từ 70% trở lên mới đầu tư xây dựng);

+ Thành lập hoặc kiện toàn tổ quản lý, vận hành công trình cấp nước;

+ Xác định mức đóng góp của người dân 10% giá trị công trình;

+ Xây dựng phương án khai thác, thu phí sử dụng nước được nhân dân đồng tình và được UBND xã phê duyệt.

Sau khi thực hiện xong các bước nêu trên, nếu được người dân đồng thuận, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú lập hồ sơ, thủ tục gửi về Ủy ban nhân dân huyện thông qua Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn để tham mưu đề xuất Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đầu tư xây dựng theo quy định.

- Về nội dung kiến nghị thứ hai: Công trình Trạm bơm điện bon K'ăh, (thôn Phú Lợi) do Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Krông Nông đầu tư xây dựng với quy mô tưới cho 104,5 ha, phục vụ việc cung cấp nước tưới cho cây lúa và hoa màu của bà con trong khu vực (thôn Phú Lợi); hiện nay công trình được bàn giao cho Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đắk Nông – Chi nhánh huyện Krông Nông quản lý, vận hành. Trong đầu vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020 do bể hút không đủ nước bơm tưới phục vụ sản xuất cho người dân, để đảm bảo nguồn nước tưới cho bà con, Công ty đã lắp đặt thêm 01 máy bơm phụ (bơm chuyên) để đảm bảo khắc phục nguồn nước bơm tưới phục sản xuất cho người dân. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đắk Nông – Chi nhánh huyện Krông Nông tiếp tục khắc phục, để đảm bảo nước tưới ổn định.

2.3. Cử tri Vũ Thị Huệ, cư trú thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân kiến nghị: Hiện nay nhân dân trong xã thiếu nước sạch sinh hoạt, đề nghị nhà nước quan tâm.

Trả lời:

Để cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Nam Xuân, trong năm 2019, Ban Quản lý Dự án huyện đã phối hợp với UBND xã khảo sát đề xuất đầu tư 01 công trình cấp nước tập trung xã Nam Xuân theo Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” quy mô 350 hộ dân thôn Thanh Sơn và Đắk Xuân và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hiện nay Ban Quản lý Dự án và phát triển Quỹ đất huyện đang triển khai lập thủ tục đầu tư xây dựng. Sau khi hoàn thành các thủ tục sẽ triển khai xây dựng công trình cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

2.4. Cử tri Nguyễn Sỹ Tiến và Đào Thị Thúy, thôn Ninh Giang, xã Buôn Choánh kiến nghị: Triển khai chương trình VietGAP theo Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện liên kết sản xuất lúa theo chuẩn VietGAP vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020 với 50ha là chưa rõ ràng. Đề nghị cần làm rõ.

Trả lời:

Dự án liên kết sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Buôn Choánh được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 23/11/2018, đây là một Dự án liên kết sản xuất (có các cam kết, sự ký kết ràng buộc giữa các hộ dân và Hợp tác xã), trong đó Hợp tác xã sản xuất lúa gạo Buôn Choánh là đơn vị đại diện thực hiện liên kết; điều này có nghĩa các hộ dân có nhu cầu tham gia liên kết thì phải ký cam kết, cao hơn là hợp đồng liên kết với Hợp tác xã (nội dung cam kết, hợp đồng do người dân và Hợp tác xã tự thảo thuận). Trên cơ sở diện tích, số lượng liên kết Hợp tác xã hợp triển khai, UBND xã phối hợp, kiểm tra và đề nghị lên Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (chủ đầu tư) hỗ trợ theo quy định.

Về vụ Đông Xuân 2019 - 2020, thực hiện Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện, ngày 07/11/2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn đã ban hành Công văn số 297/CV-NN, qua đó yêu cầu thông báo, tổ chức họp dân để triển khai chính sách hỗ trợ trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020 với diện tích 50ha, nhà nước hỗ trợ một phần hạt giống, phân bón... Hợp tác xã đã tổ chức triển khai và lập danh sách, sau đó, Ủy ban nhân dân xã Buôn Choánh đã có Tờ trình số 64/TTr-UBND, về việc đề nghị mở rộng mô hình mô hình VietGAP vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và thay thế từ giống RVT sang ST24. Qua đó, UBND huyện ban hành Quyết định 3301/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 về điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 3168/QĐ-UBND với nội dung điều chỉnh giống lúa RVT sang ST24 và điều chỉnh quy mô đầu tư do kinh phí hạn chế.

Trên cơ sở số hộ, diện tích, địa điểm do Ủy ban nhân dân xã đề nghị và Quyết định 3301/QĐ-UBND của UBND huyện. Ngày 02/12/2019 Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã phối hợp cùng Hợp tác xã và Ủy ban nhân dân xã Buôn Choánh thực hiện công tác hỗ trợ theo đúng quy định (mở rộng vùng sản xuất và diện tích VietGAP).

2.5. Cử tri Nông Thanh Hoạt và Lê Văn Tùng, cư trú thôn Đắc Trung, xã Đắc Sôr phản ánh:

- Một số dự án cấp bò, dê giống cho hộ nghèo kém chất lượng, đa số là những con giống không sinh sản được, còi cọc, mù lòa, què quặt. Đề xuất với các cấp, khi có dự án về cho phép các hộ được hưởng lợi tự chọn con giống, sau đó dự án cử cán bộ làm việc với nhà phân phối giống thanh toán trong phạm vi số tiền dự án hỗ trợ.

- Vừa qua thôn Đắc Trung được dự án phê duyệt hỗ trợ 21 con dê giống cho hộ nghèo (trong đó có 20 con cái, 01 con đực), tuy nhiên mới nhận được 20 con dê cái, 01 con dê đực chưa có, trong khi đó dê nhận được bị đui, què, còi cọc. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét.

Trả lời:

- Về nội dung kiến nghị thứ nhất: Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, qua đó sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất với các cấp, các ngành có liên quan khi triển khai thực hiện các Dự án cấp giống vật nuôi cho người dân, đồng thời đề nghị cho phép các hộ được hưởng lợi tự chọn con giống phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Về nội dung kiến nghị thứ hai của cử tri: Thực hiện quyết định số 2492/QĐ-UBND, ngày 26/9/2019 của UBND huyện Krông Nông, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện đã triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, trên địa bàn xã Đắc Sôr được cấp 63 con dê giống các loại (gồm 60 con dê cái và 03 con dê đực) cho 30 hộ nghèo tham gia dự án tại 04 thôn là Đắc Trung (10 hộ), Đắc Cao (08 hộ), Quảng Hà (05 hộ) và Đức Lập (07 hộ) cụ thể như sau:

+ Đối với 60 con dê cái giống cấp cho 30 hộ gồm: Thôn Đắc Trung 10 hộ (cấp 20 con dê), thôn Đắc Cao 08 hộ (cấp 16 con dê), thôn Quảng Hà 05 hộ (cấp 10 con dê) và thôn Đức Lập 07 hộ (cấp 14 con dê).